

CHUYÊN ĐỀ LIÊN TRƯỜNG

THCS LÝ THƯỜNG KIỆT - THCS ÁI MỘ - THCS NGÔ GIA TỰ

Trong nhà trường THCS, công tác chủ nhiệm lớp nói riêng và trong giảng dạy nói chung, mỗi thầy, cô giáo đều không ít lần gặp phải những tình huống sư phạm cần phải có cách xử lý khéo léo, thấu tình đạt lý, học sinh cũng như CMHS hài lòng và nể phục. Mỗi một tình huống sư phạm thì ở mỗi thầy, cô đều có những cách xử lý khác nhau, nhưng cho dù có khác nhau thì mục đích cuối cùng vẫn là giáo dục học sinh và mang lại kết quả cao trong rèn luyện cả về đức dục và trí dục.

Thực hiện Kế hoạch số 4340/KH-SGDDT ngày 22/12/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức phong trào "*Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm*" giai đoạn 2023-2025, ngày 20/8/2024 các trường THCS Lý Thường Kiệt, Ái Mộ, Ngô Gia Tự quận Long Biên đã phối hợp tổ chức chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho GVCN nói riêng và GV của ba nhà trường nói chung. Tham dự khai mạc chuyên đề có đ/c Lê Thị Ngọc Anh - Phó trưởng phòng GD&ĐT quận; Các đ/c trong Ban giám hiệu và GVCN, GV bộ môn của ba trường: THCS Ái Mộ, THCS Lý Thường Kiệt, THCS Ngô Gia Tự.

Qua buổi tập huấn các thầy, cô đã được TS, Chuyên gia Tâm lý học Phạm Văn Tư - Phó trưởng khoa Công tác xã hội trường ĐHSP Hà Nội chia sẻ về các vấn đề:

- * Hiểu và thực hành sứ mệnh của giáo viên
- * Nghệ thuật tổ chức họp CMHS đầu năm.
- * Nghệ thuật giao tiếp đồng hành cùng CMHS.
- * Nghệ thuật đánh thức cảm xúc tích cực của HS.
- * Nghệ thuật sử dụng nhân sự trong công tác chủ nhiệm.
- * Nghệ thuật đồng hành cùng các GVBM - Nhân viên nhà trường.

Đặc biệt với phương châm "*nghệ thuật từ trái tim*" nhấn mạnh tính sáng tạo, đổi mới, linh hoạt trong công tác chủ nhiệm cũng như giảng dạy nhằm giúp cho thầy cô có được thêm những kỹ năng mềm để làm tốt hơn nữa công tác chủ nhiệm lớp cũng như giảng dạy về chuyên môn.

Sau buổi tập huấn kỹ năng mềm, các thầy cô đã được tích lũy thêm và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm, với phương châm “ Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm”. Buổi tập huấn diễn ra trong không khí vô cùng gần gũi, cởi mở và cũng vô cùng bổ ích, ý nghĩa như một làn gió thổi vào tâm thức của các thầy, cô giáo giúp thầy, cô có thêm những kinh nghiệm mới trong sự nghiệp giáo dục của mình. Đây cũng là dịp các thầy cô trong ba nhà trường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp, xử lý các tình huống sư phạm gặp phải trong quá trình giảng dạy của mình.

Với những điều được trao đổi và chia sẻ tại buổi tập huấn, áp dụng phương châm "Nghệ thuật từ trái tim" cùng với sự quan tâm, đồng hành của Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo của các trường, đặc biệt là các thầy cô làm công tác chủ nhiệm tập thể GVCN cũng như GV bộ môn sẽ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn hội tụ đầy đủ các yếu tố tâm lý, kỹ năng để cùng xây dựng một trường học hạnh phúc, hứa hẹn bước vào năm học mới - Năm học 2024-2025 với những thành công rực rỡ!

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI TẬP HUẤN









